



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๑๒๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๗ ชั่ว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สอยคำข้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	จัดกิจกรรมในวันสถาปนา กทม. ครบ ๔๘ ปี	ข่าวสด, มติชน, mgronline, matichon	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา กทม.ครบ ๔๘ ปี ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. สมาชิกสภา กทม. ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๔๙ รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) จากนั้น เวลา ๐๙.๐๙ น. มีพิธีสักการะพระพุทธรูปราชูปถัมภ์ และพิธีถวายเทวบรรณาการ (พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ “หลวงปู่มงคลประสาธ” และศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งมัมกิมไซ”) โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พุฒาจารย์ หัวหน้าคณะพรหมณ์เป็นผู้ดำเนินพิธี จากนั้น เวลา ๑๐.๔๙ น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลคุณตา-คุณยาย ณ ลานสำนักการโยธา กทม.๒ และเวลา ๑๑.๐๙ น. พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยมีพรหมณ์บุญนาคน้ำใจดี เป็นผู้ดำเนินพิธี สำหรับช่วงบ่าย กทม.ได้จัดกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เริ่มด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ การเดินขบวนพาเหรดและการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬามหาสนุก พิธีมอบถ้วยรางวัลขบวนพาเหรด และกองเชียร์ จากนั้นชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ ธ.ค. ๖๓ กทม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต หรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการ กทม.ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กทม.ครบรอบ ๔๘ ปี	- ทุกหน่วยงาน กทม. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ ๔๘ ปี
๒	เตือนประชาชนป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM๒.๕	mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ ขณะนี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศปิดและลมอ่อน ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นและมลพิษ งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้ที่มิโรคประจำตัว ทั้งนี้ ตั้งแต่เข้าสู่เดือน ธ.ค.เป็นต้นมา กทม.ได้เพิ่มความถี่ในการฉีดล้างใบไม้ และล้างถนนเพื่อป้องกันฝุ่นกลับมาฟุ้งกระจาย รวมถึง	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กำกับทุกหน่วยงานในสังกัด กวดขันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ตรวจควันดำรถยนต์ทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก ตรวจและควบคุมสถานที่ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นที่กำหนด เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นในอากาศอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ กทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ รณรงค์ไม่ขับให้ดับเครื่อง และร่วมกันลดใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้น โดยในวันที่ ๑๖ ธ.ค.นี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเปิดวิ่งยาวตลอดสายเชื่อมต่อ ๓ จังหวัด ผ่านเส้นทางสำคัญ ทั้งสถานศึกษา สถานที่ราชการ และย่านธุรกิจต่างๆ รวมถึงเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีทองฝั่งธนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายการเดินทางสาธารณะล้อ รวง เรือ ได้มากขึ้น หากทุกคนร่วมมือกัน คาดจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและลดค่าฝุ่นในช่วง ๓ เดือนจากนี้ได้</p>	<p>ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>เข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง</p>
๓	<p>ปรับปรุงทัศนียภาพคลองพื้นที่บางขุนเทียน</p>	<p>ข่าวสด</p>	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับสำนักงานระบายน้ำ ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช และผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยได้ขุดลอกคลอง ขุดเลน บริเวณคลองบางหญ้า ความยาว ๓,๐๐๐ ม. ขณะนี้มีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งจะให้น้ำระบายลงสู่คลองสนามชัย ต่อเนื่องลงสู่ทะเล นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลอง พร้อมวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คลองบางหญ้า ต่อเนื่องคลองเฉลิมชัยพัฒนา และคลองสนามชัย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาให้เป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาธรรมชาติในอนาคต</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>
๔	<p>ปี ๖๔ ซ่อม-เพิ่มสถานีดับเพลิงทั่วกรุง</p>	<p>ข่าวสด</p>	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ เนื่องจากปัจจุบันตัวอาคารชำรุดทรุดโทรมมาก จึงต้องก่อสร้างใหม่ ขณะนี้งบประมาณที่ขอได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว สำหรับอาคารใหม่ที่จะก่อสร้าง เป็นอาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วย ห้องพัก ๕๐ ห้อง ห้องประชุม ห้องทำงาน ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับจอดรถดับเพลิงบริเวณชั้นล่าง ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน โดยอยู่ระหว่าง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>หาตัวผู้รับจ้าง คาดจะสามารถเริ่มโครงการก่อสร้างได้ภายในต้นปี ๖๔ ระหว่างนี้ได้จัดตั้งที่ทำการชั่วคราวของสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของสถานีเดิม ซึ่ง กทม.ได้ขอใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศ ๒ งาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงเป็นที่ทำการชั่วคราว ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องวิทยุ ห้องเวร ห้องสุขา และห้องพักรบางส่วน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ย้ายเจ้าหน้าที่มาประจำการแล้ว</p> <p>- ในปี ๖๔ กทม.มีสถานีดับเพลิงจำนวนหลายแห่งที่จะต้องปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ ซึ่งบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่มีห้องพัก จึงมอบหมายผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ เบื้องต้นกำหนดไว้ ๓๐ ตู้ สำหรับทำเป็นที่พักชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่</p>		<p>การซ่อมแซมปรับปรุง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน</p>
๕	ความคืบหน้าการพิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่กรุงเทพฯ	แนวหน้า, naewna	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.วทท. กล่าวถึงความคืบหน้า การพิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ได้พิจารณาเกือบครบทั้งหมดแล้ว โดยคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาจุดผ่อนผันที่เหลือจำนวน ๑๗๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ เขต พิจารณาแล้วให้ยกเลิก ๔๕ จุด และเห็นชอบกำหนด พื้นที่ทำการค้า จำนวน ๑๐๓ จุด จำนวน ผู้ค้ารวม ๖,๐๘๒ ราย ยังเหลืออีก ๔ จุด ใน ๓ เขต ที่ยังให้ทบทวนโดยจะนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาในวันที่ ๑๘ ธ.ค.นี้ สำหรับ ๑๐๓ จุด จะให้ผู้ค้ารายเดิม รวม ๖,๐๘๒ ราย ทำการค้าได้ชั่วคราว เป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากออกประกาศให้เปิดพื้นที่ทำการค้าได้ หลังจากนั้น จะจัดระเบียบใหม่ตามเกณฑ์ประกาศฉบับใหม่ โดยสำรวจจุด กำหนดจำนวนแผงตามขนาด ซึ่งหากมีผู้ประสงค์ทำการค้ามากกว่าจำนวนแผงที่จัดระเบียบแล้วก็ต้องจับสลาก โดยใน ๑๐๓ จุด จะเริ่ม ดำเนินการก่อนใน ๔ เขต รวม ๒๓ จุด ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๒ จุด เขตสัมพันธวงศ์ ๓ จุด เขตดุสิต ๘ จุด และเขตพระนคร ๑๐ จุด ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) อนุญาตแล้ว เมื่อ ผว.ททท.ลงนามออกประกาศ ก็จะเริ่มให้ขายได้ เขตที่เหลืออยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารยื่น บช.น.</p> <p>- ส่วนจุดนำร่อง ๓ จุด ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าตามเกณฑ์ประกาศฉบับใหม่ ได้แก่ (๑) บริเวณทางเท้า ถ.พระราม ๒ ซอย ๖๙ เขตบางขุนเทียน รองรับ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่การค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ลูกค้าได้ ๔๕ ราย ดำเนินการจับสลากผู้ค้าแล้ว หากไม่มีผู้ร้องจะเริ่มขายได้ในเดือน ธ.ค.นี้ (๒) บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช ๗๐ เขตประเวศ รองรับผู้ค้าได้ ๕๕ ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ทำการค้า โดยรอประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติผู้ค้า ซึ่งสำนักเทศกิจจะเสนอให้ ผว.กทม.ลงนามในสัปดาห์นี้ จะเริ่มขายได้ในเดือน ธ.ค.เช่นกัน และ (๓) บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ ๑ เขตพญาไท รองรับผู้ค้าได้ ๔๕ ราย ต้องยกเลิกไปก่อนเนื่องจากเจ้าของอาคารได้ร้องคัดค้านประกาศ อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>		
๖	<p>กำกับหน่วยงานปฏิบัติตามแผนหลังพบค่าฝุ่น PM๒.๕ สูงขึ้น</p>	<p>แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, thaipbs, thestandard, prachachat, tna.mcot, newtv, mgronline, dailynews, naewna, bangkokbiznews, innnews, thailandplus.tv, matichon, news๑๐๐๕, nationtv, thaiquote.org, springnews, kaohoon, ryt๙,</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ สูงขึ้น เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชนกลับจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น กทม.จึงได้กำกับให้ทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ดังนี้ (๑) ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด (๒) ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว (๓) รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง (๔) ประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถยนต์หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ (๕) ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน (๖) ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สถานประกอบกิจการประเภทการผลิตภาชนะด้วยโลหะ หรือแร่ การถลุงแร่ การเลื่อย ซอย ไซไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุรูป การเผาถ่านหรือสสมถ่าน กิจการที่มีการใช้ หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาหรือดีเซล และการสสม ผสมซีเมนต์ หิน ดินทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดุด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร (๗) ควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้นำรถที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน (๘) ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท (๙) กำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เฝ้าปนกิจศพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (๑๐) เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ (๑๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้</p>	<p><b>ด้านบวก</b> - เข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		fm๙๑bkk, twitter.com	แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ กทม. การประกาศเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น		
๗	ประชุมร่วม JICA อีพเดทแม่บทลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น	เดลินิวส์	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) การประชุมมุ่งเน้นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การจัดทำเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางรับมือ และแนวทางสำหรับการจัดทำแผนแม่บท กทม.ฉบับใหม่ (๒) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการเร่งด่วนในด้านการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปรับตัวในเบื้องต้น (๓) การเตรียมการสำหรับการจัดทำแผนแม่บท กทม.ฉบับใหม่ และ (๔) การรายงานกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ และจะดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ รวมถึงการทบทวนและเสนอรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม.ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม คณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม.ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์